

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนฝากให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งมีสมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือโดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

ต่อจากนั้น เป็นวาระกระทู้ถามสด ซึ่งในวันนี้มี ๓ กระทู้ กระทู้สดเรื่องแรก ซึ่งถามโดย ส.ส. ธนา อธิวิจิตร ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหาการก่อการร้าย จากกรณีเหตุระเบิด เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยผู้ถามได้กล่าวถึงเหตุการณ์เกิดระเบิด ๓ จุด ในซอย สุขุมวิท ๗๑ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๕ คน ซึ่งผู้ต้องสงสัยเป็นชาวต่างชาติเชื้อสายอิหร่านและมีความเชื่อมโยงไปสู่การก่อการร้ายในต่างประเทศ กรณีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ความมั่นคงภายในประเทศและความเชื่อมั่นจากนานาชาติ เห็นควรที่นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะดำเนินการสอบสวน สืบสวน หาข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้ซึ่งตั้งกระทู้ได้ถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของโจรทั่วไปหรือเป็นขบวนการก่อการร้าย

ส่วนผู้ที่มาตอบชี้แจงในวันนี้มี ๒ ท่าน คือ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางแผนป้องกันให้เข้มข้นมากขึ้น

สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ รัฐบาลเห็นว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลและถือว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการก่อความรุนแรงและกระทบต่อความปลอดภัยของสังคม ขณะนี้ได้สั่งสอบสวนแล้ว รวมทั้งเห็นว่า ยังเร็วเกินไปที่จะกล่าวได้ว่าเป็นการก่อการร้ายและจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการอิสลามลัทธิ เนื่องจากอาวุธที่ใช้ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับขบวนการดังกล่าวและยืนยันว่าหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานความมั่นคงสามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา ซึ่งเป็นการทำงานได้อย่างต่อเนื่องสามารถประสานงานกับต่างประเทศอย่างได้ผล เนื่องจากสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ง ๓ คน ได้แล้ว ทั้งนี้ได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบและการข่าวมากขึ้นเพื่อลดภัยคุกคามประเทศให้มากที่สุด

ทางด้าน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบชี้แจงว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ เพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศต่างๆ ว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยเพราะมีการป้องกันอย่างเข้มแข็ง

ส่วนกระทู้ถามสด เรื่องที่ ๒ ในวันนี้ตั้งถามโดย ส.ส. จิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ได้ถามเรื่องความเชื่อมั่นของประเทศไทยต่อต่างประเทศกรณีคนร้ายปาระเบิดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวถึงกรณีเดียวกับกระทู้แรกและถามในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการ การสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง กล่าวหาว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการประทุษร้ายต่อบุคคลไม่ใช่การก่อการร้ายตามคํานิยามของกฎหมาย พร้อมทั้งชี้แจง ว่าเหตุการณ์ประะเปิดเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น แตกต่างจากคำเตือนของประเทศต่างๆที่มีส่วน ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย ทั้งนี้ มีหลายประเทศได้ให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นต่อมาตรการ รักษาความปลอดภัยและการป้องกันประเทศของไทย โดยได้ออกคำเตือนให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง มาประเทศไทยใส่ใจต่อมาตรการป้องกันของไทย ส่วนเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นในสมัย นายชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งประเทศไทยเองได้ดำเนินนโยบายเป็นกลางมาโดยตลอด ทั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ เป็นเป้าหมายการก่อการร้าย

ต่อจากนั้น เป็นวาระกระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ ซึ่งเป็นกระทู้ที่ ส.ส. รังสิมา รอดศรีศรี ส.ส. จาก พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีติดภารกิจและได้มอบหมายให้รอง นายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ตอบชี้แจงแทน ทั้งนี้ ผู้ถามกระทู้เรื่องดังกล่าวยืนยันขอให้ นายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจงด้วยตนเอง ด้วยเกรงว่ารองนายกจะไม่ทราบภารกิจดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายสนับสนุน ส.ส. รังสิมา และได้เสนอแนะ ต่อประธานว่า หากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบชี้แจงในวันนี้ ก็ขอให้เลื่อนกระทู้ถามสดดังกล่าวไปบรรจุ ในวาระการประชุมคราวต่อไป ทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยว่า กระทู้สดดังกล่าวเป็นกระทู้ เดียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีสามารถตอบชี้แจงได้ และ ได้ให้ผู้ตั้งกระทู้ ถามกระทู้ต่อผู้ได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงแทน มิฉะนั้นจะวินิจฉัยให้กระทู้ดังกล่าวตกไป ตามข้อบังคับการประชุมในที่สุด ส.ส. รังสิมา รอดศรีศรี เจ้าของกระทู้ได้ถามกระทู้ต่อรองนายกรัฐมนตรี โดย ได้ถามคำถามแรกว่ารองนายกทราบหรือไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอะไรและพบใคร ที่ชั้น ๗ โรงแรมไพร์ซีชั่น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีจะตอบชี้แจง ก็ปรากฏว่ามีสมาชิกพรรคเพื่อไทย ลูกขึ้นประท้วงขอให้ ส.ส. รังสิมา ถอนคำพูดที่กล่าวว่า “นายกรัฐมนตรีไปอยู่บนชั้น ๗ เป็นส่วนตัว หากเป็น ดิฉัน ดิฉันไม่ทำ” เนื่องจากคำพูดดังกล่าวจะทำให้นายกรัฐมนตรีเสียหาย ซึ่งประธานได้ขอให้ ส.ส. รังสิมา ถอนคำพูดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ส.ส. รังสิมา ยังคงยืนยันไม่ถอนคำพูด ในที่สุดประธานได้วินิจฉัยให้กระทู้ ดังกล่าวตกไปตามข้อบังคับการประชุม ทำให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านลุกขึ้นประท้วง ซึ่งประธาน ไม่อนุญาตให้ประท้วง แต่เหตุการณ์ในห้องประชุมยังคงวุ่นวายทำให้ประธานต้องยืนขึ้นเพื่อให้สมาชิกลง ซึ่งเป็นมาตรการในการประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุมและได้สั่งให้ตำรวจรัฐสภา เรียนเชิญผู้ที่ไม่ทำตามคำสั่งประธานออกนอกห้องประชุม อย่างไรก็ตามสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านได้พร้อมใจ กันยืนขึ้นเพื่อประท้วงประธาน ทำให้ประธานต้องสั่งพักการประชุม ๑๕ นาที และหลังจากเวลาได้ล่วงเลยไป ๔๕ นาทีแล้ว ท่านเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขณะนั้นได้สั่งปิดประชุม ในเวลาประมาณ ๑๔.๔๕ น.